

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Số: 303/ĐÔBC-TCKT
V/v: Giải trình lợi nhuận âm
năm 2014 và biện pháp khắc phục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận năm 2014 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận âm 159,666 tỷ đồng. Công ty xin được giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trong năm 2014, Công ty có các Dự án như Xây dựng Công trình Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, các công trình sửa chữa giàn cho VietsovPetro, Công trình nhà máy xử lý khí Cà Mau, Công trình Cung ứng dịch vụ DMC tại cảng VietsovPetro vừa được ký quyết toán, có những công trình chưa quyết toán phát sinh chi phí lỗ tiềm ẩn phải trích lập dự phòng. Các dự án lớn như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nâng công suất kho chứa LPG Đình Vũ Hải phòng đang trong giai đoạn đầu thi công chưa có doanh thu làm cho doanh thu năm 2014 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó chi phí lãi vay và chi phí quản lý vẫn phát sinh. Do đó doanh thu không đủ bù đắp dẫn đến lợi nhuận âm.

Biện pháp khắc phục: Công ty đã tiến hành thay thế đội ngũ lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Kế toán trưởng nhằm quản lý tốt hơn. Bên cạnh đó, hiện nay Công ty đang triển khai thực hiện các hợp đồng thi công tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng giá trị hợp đồng là 925,573 tỷ đồng chủ yếu tập trung thi công trong năm 2015 và 2016 cùng với việc Công ty có một nguồn doanh thu ổn định từ các công trình sửa chữa giàn cho VietsovPetro với giá trị khoảng từ 70 đến 80 tỷ đồng một năm với mức lợi nhuận dự kiến tối thiểu khoảng 10%/doanh thu thì lãnh đạo công ty tin tưởng rằng đến năm 2017 Công ty sẽ cơ bản bù đắp được khoản lỗ trong các năm vừa qua.

Trên đây là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận âm năm 2014 và biện pháp khắc phục của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, P.TCKT.



Nguyễn Minh Châu